

ข้าพเจ้า นางสาวสร้อยรัตน์ สุขศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานสารบรรณ งานเอกสารด้านพัสดุและการเงิน

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART

S Service & Health promotion to Excellence แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ S ตัวชี้วัด KPI S1.4.2 โดยการมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการวิชาการรวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

M Management to Excellence แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ M ตัวชี้วัด KPI M1.1.1 คือ ดำเนินการประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ของอาจารย์แพทย์ในการอบรมพัฒนาตนเอง และ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามแผนการจัดอบรมของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ

1. อบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การบริหารโครงการ คณะแพทยศาสตร์
3. อบรม ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
4. โครงการอบรมประจำปีเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงาน
6. อบรมเทคนิคการเปิดช่องและการตรวจรับพัสดุ

ตัวชี้วัด KPI M1.2.1 มีส่วนสนับสนุนอาจารย์แพทย์ในการจัดเตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอุบัติการณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ ได้แก่ ค่าเวรนอกเวลา ค่า พ.ต.ส ค่าสมนาคุณ และค่าสาขาขาดแคลน เป็นประจำทำเดือน

ตัวชี้วัด KPI M1.4.1 มีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมการพัฒนา ระบบ e-Faculty

A Academic to Excellence แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ A ตัวชี้วัด KPI A1.1.1 โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอาจารย์แพทย์ทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน การจัดสรรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน workshop และการสอบ OSCE

ตัวชี้วัด KPI A1.3.2 มีส่วนร่วมในการประสานการเรียนการสอนระหว่างงานแพทยศาสตรศึกษากับภาควิชาในการจัดส่งนิสิตแพทย์ต่างชาติเข้าดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด KPI A2.1.1 และ KPIA2.1.2 โดยมีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินการในการจัดประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์

R Research to Excellence แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ R ตัวชี้วัด KPI R1.3.1 โดยมีส่วนในการสนับสนุนอาจารย์แพทย์ในการแจ้งข่าวสารหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลด้านการวิจัย ข้อมูลด้านการมอบทุนวิจัย โครงการอบรมด้านการเขียนวิจัย จากแหล่งต่างๆให้อาจารย์แพทย์รับทราบ

T Toward International level แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ

ข้าพเจ้ามีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ T ตัวชี้วัด KPI T1.1.1 โดยมีส่วนในการร่วมทำและจัดส่งข้อมูลภาษาอังกฤษขึ้นเว็บไซต์ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน